



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

10 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 9 ส.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,603 ราย ผู้ป่วยสะสม 776,108 ราย รักษาหายเพิ่ม 19,819 ราย รักษาหายสะสม 555,334 ราย ยังรักษาอยู่ 214,421 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 149 ราย เสียชีวิตสะสม 6,353 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 20,669,780 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 203,441,157 ราย เสียชีวิต 4,307,387 ราย รักษาหาย 182,740,086 ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO เสนอเรียกสายพันธุ์โควิด 19 ด้วยกลุ่มดาวแทนอักษรกรีก **สหราชอาณาจักร** บ.โนวาแวกซ์เลื่อนขึ้นทะเบียน FDA สหรัฐฯ มุ่งผลิตขายประเทศกำลังพัฒนา/จูงใจวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี ฉีดวัคซีนเข็มแรกแจก AirPods หรือบัตรของขวัญ VISA \$51 พร้อมลุ้นรางวัลทุนการศึกษา/ศูนย์ควบคุมโรคเตือนงดเดินทางเข้าไทยเนื่องจากโควิดระบาดหนัก **จีน** อุ้งันตรวจหาเชื้อโควิดครอบคลุมทั้งเมือง 11.28 ล้านคน เสร็จภายใน 5 วัน เพื่อยับยั้งการระบาดล่าสุด **ออสเตรเลีย** พบผู้ติดเชื้อสูงสุดของปี **นิวซีแลนด์** เลื่อนทราเวลบับเบิลไม่มีกำหนด **อิสราเอล** พบผู้ฉีดไฟเซอร์เข็ม 3 มีผลข้างเคียงน้อยกว่าเข็ม 2 ส่วนผู้สูงอายุฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 3 แล้วแต่ยังติดโควิดจำนวนมาก **ฟิลิปปินส์** ระบบสาธารณสุขใกล้วิกฤตหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มสูง **เกาหลีใต้** สธ.เกาหลีใต้ขอโทษประชาชนที่วัคซีนโควิด 19 ขาดแคลน

ประเด็นสำคัญ

1.การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, sondhitalk, Chiangmai-mail, Pattayamail, Chiangmainews, Sanook, Infoquest, Thejournalistclub, McoT, ทวีช่อง 7,9, NBT, TNN)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวว่า วัคซีนไฟเซอร์ของบุคลากรทางการแพทย์ 700,000 โดส เริ่มทยอยจัดส่งตั้งแต่ 3 ส.ค. ไปรพ.ใหญ่ 170 แห่งใน 77 จังหวัด เริ่มฉีดตั้งแต่ 4 ส.ค. ขณะนี้ฉีดแล้ว 57,000 โดส พร้อมให้สำรวจความต้องการบุคลากรด่านหน้าที่ยังไม่ได้ฉีดเพื่อจัดส่งเพิ่มเติม ส่วนกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง อายุ 12 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ใน 13 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 645,000 โดส รวมถึงชาวต่างชาติ กลุ่มเสี่ยงและนักเรียนไทยเดินทางไปต่างประเทศ 150,000 โดส จะทยอยส่งวัคซีนไปยังรพ.ตั้งแต่วันที่ (9 ส.ค.) โดยจะฉีดในคนที่ยังไม่เคยได้วัคซีนตัวอื่นมาก่อน สำหรับเดือน ส.ค. จะมีวัคซีนโควิด 10 ล้านโดส ทยอยส่งสัปดาห์ละ 2 ล้านโดส เป็นของตจว. กว่าร้อยละ 80 ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งส่งไป 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์เดลินิวส์

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวถึงการฉีดเข็ม 3 แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ว่า มีผู้ฉีดกระตุ้นเข็ม 3 แล้ว 182,082 ราย เบื้องต้นกรมควบคุมโรคจัดส่ง 50-60% ของบุคลากรที่ได้สำรวจไว้ จากนั้นจะสำรวจศักยภาพการฉีดแต่ละจุดแล้วจัดสรรเพิ่มเติม โดยตั้งแต่ 5-6 ส.ค.ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคได้จัดสรรลอตแรกไปหน่วยฉีดแล้ว สำหรับกลุ่มนร./นศ.ที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศให้สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนผ่านการ ซึ่งในกทม.และตจว.จะมีรายละเอียดต่างกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, ไทยรัฐ, นสพ.มติชน คอลัมน์ สถานีคิดเลขที่ 12) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, มติชน, แนวหน้า)

-รพ.สนามธรรมศาสตร์ โพสต์ว่า ส่งรายชื่อแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักรังสี จันท.เทคนิคการแพทย์ และจันท.เวรเปล ตลอดถึงบุคลากรอื่นๆ ที่ทำงานด่านหน้าเพื่อขอรับวัคซีนไฟเซอร์ตามเงื่อนไขที่ สธ. กำหนด แต่ได้รับเพียง 60% เท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน

-บุคลากรด่านหน้า จ.ปัตตานี โพสต์ว่าหมดกำลังใจที่ต้องจับฉลากรับวัคซีนไฟเซอร์ โดยมี 6 คนใน ER ที่ไม่ได้ฉีดไฟเซอร์

-บุคลากรด่านหน้ารายหนึ่ง ทวิตว่าทำงานใน icu covid ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ตามที่ สธ.ประกาศ ให้รอบหน้า

-บุคลากรด่านหน้า รพ.แก้วเสี้ยว โพสต์ว่า ดูแลผู้ป่วยโควิดแต่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ตักผู้ป่วยในมีพยาบาลวิชาชีพ 10 คน

ติดโควิด เหลือ 5 คนต้องกักตัว แต่ให้ทำงานดูแลผู้ป่วยเหมือนเดิม ไม่มีวันหยุด วัคซีนที่จังหวัดจัดสรรมาให้ รพ.แจ้งว่าไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดผู้ป่วยใน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, คมชัดลึก

-เพจภาคีบุคลากรสาธารณสุข โพสต์เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าร่วมลงชื่อทวงคืนวัคซีนไฟเซอร์ ผ่านลิงค์ <https://tinyurl.com/WherelsOurPfizer> เรียกร้อง 1.ขอให้รัฐจัดหาวัคซีน mRNA ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นการเร่งด่วน 2.รัฐเปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้จัดสรรวัคซีนให้แก่จังหวัด-รพ.ต่างๆ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม 3.เปิดเผยจำนวนวัคซีนไฟเซอร์ในแต่ละจังหวัดส่งซื้อยื่นขอและจำนวนที่จัดสรรให้จริง 4.แจ้งแผนการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ล็อต 2 ให้บุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้า ทั้งจำนวนและการกระจายไปยังแต่ละจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, คมชัดลึก, มติชน, ผจก., ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, sanook, 77kaoded, แนวหน้า, บ้านเมือง, topnews, ช่อง 3,7, nationtv, thaipbs)

-วิดีโอแชร์ภาพ-ข้อมูล และแสดงความเห็น กรณีทหารยศสิบเอกโขว์คิวได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มแรก ที่รพ.เลย เมื่อวันที่ 8 ส.ค. พร้อมตั้งคำถามว่าเป็นบุคลากรการแพทย์ด้านหน้าที่จะได้รับวัคซีนตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ด้าน สสจ.เลย ชี้แจงว่าทหารนายนี้เป็นบุคลากรด้านรพ.สนามในค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28 สสจ.เลยจัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรจริง ไม่มีนอกกลุ่มแน่นอน ทั้งนี้ ช่วงเช้าที่ผ่านมา บุคลากรทุกรพ.ในเขตอำเภอเมืองได้เดินทางมาฉีดที่รพ.เลยทั้งหมด ด้าน ผอ.รพ.ค่ายศรีสองรัก สั่งกำชับทหารทุกนายระวังการโพสต์ฉีดวัคซีนผ่านเฟซบุ๊ก

2.เรียกร้องใช้กฎหมายลดการส่งออกวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (thaipbs, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ประชาไท, pattayamail, Chiangmai-mail, สปริงนิวส์, thematter, คมชัดลึก, ประชาชาติ, เดลินิวส์, ผจก., thejournalistclub, มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวสด, ไทยรัฐ)

-ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เชิญชวนลงชื่อผ่านเว็บไซต์ Change.org เรียกร้องให้วัคซีนที่ผลิตได้ใช้ในประเทศมากกว่าส่งออก และให้รัฐบาลใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ลดการส่งออกวัคซีน AZ ที่ผลิตโดย Siam Bioscience เพื่อควบคุมการระบาดโควิดในประเทศ โดยมีชมรมแพทย์ชนบทสนับสนุนการรณรงค์ครั้งนี้

3.พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดฯ กรณีโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, kapook, mcot, thejournalistclub, infoquest, js100, topnews, INN ,ทีวีช่อง 3, 7, Thaipbs, newtv, ไทยรัฐ, voicetv, คมชัดลึก, chaingmainews, amarintv, acnews, มติชนสุดสัปดาห์, pattayamail, thaipublica, ข่าวสด, ไทยโพสต์, moneyandbanking, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีมีผู้วิจารณ์การออกพ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เป็นการนิรโทษกรรมให้คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและบริหารวัคซีนโควิด 19 ทั้งหมด ว่า กฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการ การจัดการบริการทางแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานโควิด 19 ทั้งหมด ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโควิด 19 ภายใต้อาณัติแห่งระบอบและมิตร์พยากรณ์จำกัด ให้ปฏิบัติงานได้เต็มที่ ไม่ต้องกังวลถูกฟ้องร้อง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังไม่ได้เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, mcot, INN, ทีวีช่อง 3, 7, Thaipbs, TNN, NBT, thestandard, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, newtv, คมชัดลึก, sanook, pattayamail, Chiangmai-mail, ประชาชาติ, topnews)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงร่าง พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ว่า เจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ และเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทุกภาคส่วนสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจ มีขวัญและกำลังใจที่จะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น โดยบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครอง คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน และคุ้มครองการทำงานในสถานพยาบาล รพ.สนาม/สถานที่จัดตั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ด้าน นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า กฎหมายนี้ออกมาเพื่อให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะฉุกเฉินที่มีทรัพยากรจำกัดและภาระงานเกินกำลัง ย้ำว่าขณะนี้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ แม้สถานที่จะไม่เอื้ออำนวย และมีความยากของผู้ปฏิบัติงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผจก., คมชัดลึก, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, workpointtoday, newtv, mthai, INN, thejournalistclub)

-น.ส.พรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวว่า นายอนุทินเอาแพทย์บุคลากรด้านหน้ามาบังหน้า ทั้งที่ในเอกสารระบุชัดเจนว่าบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครอง นอกจากแพทย์ พยาบาล จนท.ผู้ปฏิบัติงาน ยังรวมถึงคณะผู้จัดทำวัคซีนด้วย ประชาชนทุกคนรู้ว่าทั้งหมดเกิดจากการบริหารวัคซีนที่ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้น แต่รัฐบาลกลับคิดหาทางเอาตัวรอด ด้านรมว.สธ. ชี้แจงว่าจุดประสงค์ของพ.ร.ก. เพื่อป้องกันคนฟ้องร้องเอาผิดคนทำงาน ไม่คิดว่าจะมีคนเล่นการเมืองบนความเหนียวแน่นของการทำงาน ร่างดังกล่าวไม่ได้ออกมาเพื่อคุ้มครองคนใดคนหนึ่ง และคณะทำงานยก (ร่าง) พ.ร.ก. ไม่ได้มีแค่หน่วยงานของกระทรวงฯ แต่ยังมีภาควิชาชีพ ภาคกฎหมายเข้ามาร่วมดูแล จึงไม่สามารถออกมาเพื่อใครบางคนได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-เพจ Nurses Connect คำนพ.ร.ก.นโรชกรรรมวัคซีน ระบุว่า จงใจเอื้อบุคคลบางส่วนที่ทำให้ระบบสาธารณสุขล้มเหลว หากพิจารณาตามบทบาทหน้าที่และผลงานในการบริหารจัดการโรคระบาดและวัคซีนของรัฐบาลแล้ว คนที่จะต้องรับผิดชอบคือ รมว.สธ. ศบค. และ กกก.จัดสรรวัคซีน การออกพ.ร.ก.นี้จะทำให้การกระทำที่ผ่านมาไม่เป็นความผิด ไม่สามารถจะรื้อฟื้นกระบวนการหาผู้กระทำความผิดได้อีก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชนสุดสัปดาห์, สยามรัฐ, มติชน)

-นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการประกอบวิชาชีพถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและไม่ประมาทเลินเล่อ จะได้รับความคุ้มครองอยู่แล้ว เช่นเดียวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 จึงมีคำถามว่าต้องการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตัวเอง/คนกลุ่มใดหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, INN, ผจก., topnews, newtv, thejournalistclub

-นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ขอไม่ให้เรียก พ.ร.ก.จำกัดความผิดฯ ว่า นโรชกรรรมวัคซีน เพราะยังไม่มีใครทำผิด และอย่าขวางกฎหมายปกป้องคนทำงานทั้งฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายบริหาร

4.เสนอสลับตำแหน่ง รมว.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, mcot, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, topnews, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, ผจก.

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณี นายสันหพันธ์ ศรีสุขเมือง ส.ส.พรรค พปชร. เสนอให้สลับตำแหน่ง รมว.สธ. กับ รมว.มท. เพื่อแก้ไขสถานการณ์การควบคุมโควิด 19 ว่า ทุกวันนี้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้ดี ภารกิจของสธ.ในการควบคุมโรคต้องใช้ความร่วมมือจากทุกกระทรวง โดยเฉพาะ มท. ไม่มีเหตุผลที่จะเห็นไม่ตรงกัน

5.การควบคุมโรคของสมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผจก., ช่อง 7, TNN, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, ข่าวสด, มติชน, thebangkokinsight

-ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ระบุ ขณะนี้มีสถานพยาบาลบางแห่งถูกร้องเรียนว่าปล่อยให้ผู้ติดเชื้อกลับบ้านโดยไม่มีคำแนะนำ/จ่ายยาสามัญใดๆ เช่น รพ.มหาชัย 3 กำลังดำเนินการตรวจสอบ โดยจังหวัดออกคำสั่งให้ทุกโรงงานต้องมีรพ.สนามในสถานประกอบการ (FAI) แต่โรงงานมักปล่อยให้พนักงานเลือกจะทำ FAI หรือ HI ซึ่งโรงงานต้องเคร่งครัดเรื่องนี้ให้มากขึ้น ทั้งนี้ มอบหน้าที่ให้รพ.สต.ตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าเกณฑ์ PUI ด้วย ATK หากมีอาการจะจ่ายยาทันที

6.คดีโกงบโควิด สสจ.กำแพงเพชร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., pptv, มติชน, ช่อง 7

-ผก.สจ.เมืองกำแพงเพชร แจ้งความสืบหน้ากรณีจนท.การเงินและบัญชี สสจ.กำแพงเพชร ทูลจริตบโควิดกว่า 12 ล้านบาท เบื้องต้น ตั้งข้อหาความผิดฐานเบียดบังเอาทรัพย์สินไปเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต จากการตรวจสอบในบัญชีธนาคาร พบเส้นทางการโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่ ม.ค.-ก.ค. อย่างต่อเนื่อง มียอดเงินตั้งแต่หลักพันจนถึง 1 ล้านบาทบาท/เดือน พร้อมกับถอนออกเป็นระยะ ยอดสุดท้ายบัญชีหลักคือธ.กรุงไทย เมื่อ 30 ก.ค. มีเงินเหลือเพียง 79.31 บาท แต่ยังไม่สามารถเรียกตัวผู้กระทำผิดมาแจ้งข้อกล่าวหาได้เพราะเป็นการทูลจริตของหน่วยงานภาครัฐ เจ้าพนักงานจะต้องรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานส่งให้ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเพื่อดำเนินคดี ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและขั้นตอนพอสมควร เชื่อว่าภายในสัปดาห์นี้หาก

หลักฐานครบถ้วน เจ้าพนักงานจะได้รวบรวมส่งให้กับ ป.ป.ช.

7.เพิ่มการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, mcot, ไทยโพสต์, ช่อง 7, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thestandard, thebangkokinsight, infoquest, thailandplus moneyandbanking, สยามรัฐ, newtv, ไทยโพสต์)

-ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า อภ.ได้ปรับแผนการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อรองรับการปรับเกณฑ์การรักษาใหม่ที่จ่ายยาให้ผู้ป่วยเร็วขึ้น โดยจะเพิ่มการสำรองทั้งจากยาที่อภ.ผลิตเองและจัดหาจากต่างประเทศ โดยเดือน ส.ค.-ก.ย.รวม 120 ล้านเม็ด และเดือน ต.ค.-ธ.ค.เพิ่มอีกเดือนละ 100 ล้านเม็ด รวม 300 ล้านเม็ด ทั้งนี้ จะมีการติดตามประเมินสถานการณ์ความต้องการใช้เพื่อทำการปรับแผนการสำรองให้ทั้งการผลิตเองและจัดหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาด ซึ่งจะจัดสรรให้กับหน่วยบริการ/รพ.แม่ข่ายต่างๆ ตามการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

8.ชี้แจงกรณีถอนงานวิจัยฟ้าทะลายโจร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, pptv, mcot, INN, ทวีช่อง 3, 7, TNN, Thaipbs, NBT, mthai, ฐานเศรษฐกิจ, thestandard, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา, newtv, ข่าวสด, ผจก., บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, moneyandbanking, sanook, thailandplus, thaipublica, sonthitalk, มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก thebangkokinsight, infoquest, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สปริงนิวส์)

-พญ.อัมพร เบญจพพบพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงกรณีการถอนงานวิจัยฟ้าทะลายโจรที่อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ ยืนยันว่าการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของฟ้าทะลายโจรแบบสกัดมีประสิทธิภาพดี ลดอัตราการเกิดปอดอักเสบในกลุ่มผู้ที่มีอาการเล็กน้อยได้ดี การถอนงานวิจัยออกจากการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในตำแหน่งของค่าสถิติอ้างอิงเล็กน้อย แต่ไม่ใช่เพราะฟ้าทะลายโจรแบบสกัดไม่มีประสิทธิภาพ/เกิดปัญหาข้างเคียงกับไตและระบบเลือดอย่างที่ป่าว ยังคงสนับสนุนให้ใช้ฟ้าทะลายโจรแบบสกัดโดยจำกัดสารแอนโดรกราโฟไลด์ไม่เกิน 180 มก. วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 5 วัน เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นแต่อย่างใด

9.โพสต์ตำหนิตมตรวจเยี่ยมชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : เฟซบุ๊ก Yingcheep Atchanont

-นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผจก.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) โพสต์ภาพรอนายกฯ และรรมว.สธ. ลงพื้นที่แพลตฟอร์มจี ดินแดง กทม. พร้อมคณะผู้ติดตาม รวมถึงช่างภาพนิ่งและวิดีโอทัศน์ ประมาณ 10-15 คน ระบุว่า ตนทำงานตั้งแต่ 8 โมงเช้ามา 5 วัน ไม่มีเวลากินข้าว แต่ตอนเย็นมีผู้บริหารมาตรวจเยี่ยมโดยติดต่อล่วงหน้าประมาณครึ่งชั่วโมง มีแพทย์หัวหน้าทีมมาคุยด้วย 2 นาทีแล้วกลับไป ไม่ถามหรือเรียนรู้ปัญหาอะไรเลย ถ้าทีมติดตามวางขอให้มาช่วยยกโต๊ะ ช่วย Swab ช่วยตอบคำถามประชาชนที่มาร้องขอเตียงบ้าง

10.ข่าวปลอม ลูกอมรสกระชายผสม ZINC ด้านโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, thejournalistclub, antifakenewscenter, mcot, ผจก.

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงกรณีมีคำแนะนำให้อมลูกอมรสกระชายผสม ZINC ด้านเชื้อโควิด 19 ได้ตรวจสอบกับ อย. พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นอาหารประเภทหมากฝรั่งและลูกอม ไม่ได้ยื่นข้อมูลประสิทธิภาพในการต้านเชื้อโควิด 19 ตามที่กล่าวอ้าง ไม่มีผลในการบำบัด บรรเทาหรือรักษาโรคแต่อย่างใด จึงขอเตือนประชาชนอย่าเชื่อ

11.รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผจก., สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (INN, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, kapook)

-ศบค. รายงานพบคลัสเตอร์ใหม่ 7 แห่ง ติดเชื้อ 172 ราย กระจายใน 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี และชุมพร, **จ.พิจิตร** อ.ตะพานหิน พบคลัสเตอร์ใหม่เป็นกลุ่มรับจ้างรถเกี่ยวข้าว 12 ราย และมีการปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ, **จ.เชียงใหม่** คลัสเตอร์น้ำพุร้อนสันกำแพงติดเชื้อ 27 ราย

12.เสนอให้เอกชนนำเข้าวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวหุ้น

-คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เตรียมเสนอนายกฯ ขอลดล็อกให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด 19 และผลิตยา
รักษาโควิดเองอย่างเร่งด่วน

13.กักยเรียกเก็บเงินผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา

-ผู้ป่วยโควิด จ.สมุทรปราการ ต้องการกลับไปรักษาที่ จ.ร้อยเอ็ด ถูกกักยเรียกเก็บเงิน 10,000 บาท ผู้ป่วยต้องรอเหลือ
3,000 บาท แต่เมื่อโอนให้กลับไม่ไปรับตามนัด ขอให้ผู้ว่าฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้วย

มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., mcot, thailandplus, สยามรัฐ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบชุดตรวจโควิด ATK 6,461 ชุด มูลค่า
1,260,000 บาท จากวปอ. รุ่นที่ 61 เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนในพื้นที่ กทม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้
แนวคิด “ก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 สู่วัฒนธรรมแห่งการปฏิรูประบบสุขภาพ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
รวมทั้งความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือ
จากภาคีเครือข่าย 8 หน่วยงาน เน้นการประชุมรูปแบบ online และมีมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
ติดตามการประชุมผ่าน FB LIVE กรมอนามัย, ดาวันโพลด์ข้อมูลในเว็บไซต์ <https://academic14th.anamai.moph.go.th/th>

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, thejournalistclub, สวท., TNN, ThaiPBS

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า อภ.ได้รับมอบหมายจากรพ.ราชวิถีให้จัดหาชุดตรวจโควิด 19 แบบ
ATK 8.5 ล้านชุด ตามโครงการพิเศษของ สปสช. โดยรพ.ราชวิถี สปสช.และ อภ.ได้ประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
จัดหามีความโปร่งใส เกิดการแข่งขัน และได้ชุดตรวจ ATK ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมและประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด คาด
ว่าภายใน ส.ค. 2564 จะส่งมอบ ATK และกระจายให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ สปสช.กำหนดต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย กรมควบคุมโรคแนะนำครอบครัวที่มีเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้าน ให้แยกห้องนอน
ผู้สูงอายุ หรือทำม่านกัน/ฉากกัน โดยให้ผู้สูงอายุอยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเท แยกภาชนะ เครื่องนุ่งห่ม และทำความสะอาดจุด
สัมผัสร่วมภายในบ้าน หากครอบครัวใดจำเป็นต้องใช้พื้นที่ร่วมกัน ให้ผู้สูงอายุใช้ห้องน้ำก่อน กรณีที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง
แนะนำให้คนที่ออกจากบ้านน้อยที่สุดเป็นผู้ดูแลคนเดียว และต้องสวมหน้ากากอนามัย หากผู้ป่วยติดเตียงไม่มีอาการทางเดิน
หายใจให้สวมหน้ากากด้วยเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptv, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก

-นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการทำ Sandbox Safety Zone in School ว่า ขณะนี้มีโรงเรียน
ประจำและโรงเรียนนานาชาติสนใจทำโรงเรียนแซนด์บ็อกซ์ราว 100 แห่งทั่วประเทศ สธ.และศธ.จะประเมินความพร้อมและ
การยินยอมจากผู้ปกครอง เริ่มต้นจากโรงเรียนประจำเพราะง่ายต่อการปฏิบัติตามมาตรการ Bubble and Seal โดยจำกัด
บุคคลเข้าออก สุ่มตรวจ ATK ครู นักเรียน บุคลากร ทุก 14 วัน หรือ 1 เดือน/ภาคการศึกษา เฟสแรกเริ่มประมาณ 16 ส.ค.
และนำข้อเสนอแนะ/ปัญหาจากเฟสแรกมาพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในเฟสต่อไปหลังเดือน ส.ค.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, thebangkokinsight, moneyandbanking, ผจก., มติชน, mcot

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพล “การประเมินความเสี่ยงและพฤติกรรม
ป้องกันโรคของครอบครัว” วันที่ 19 ก.ค.-4 ส.ค. 2564 พบว่า คนในครอบครัวไม่มีการประเมินความเสี่ยงของสมาชิกในบ้าน
อาทิ ไม่มีการสังเกตอาการเบื้องต้น ตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่ใช้แอปฯ ไทยเซฟไทย สูงถึงร้อยละ 83.4 จึงขอความร่วมมือให้ทุกคนใน
ครอบครัวปฏิบัติตามมาตรการของสธ.อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากในบ้าน เว้นระยะห่าง และงดกินอาหารร่วมกัน

สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท

-โพสต์ข้อมูลและภาพแผนปฏิบัติการเชิงรุกแพทย์ชนบทแบบดาวกระจาย 24 จุดบริการทั่วกทม. ทั้งการคัดกรองผู้ติดเชื้อ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รวมถึงการฉีดวัคซีน โดยบางโพสต์มีภาพ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. เดินเท้าเข้าไปเพื่อตรวจโควิดและฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ลาดกระบัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจริญกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระบุ การศึกษาในอังกฤษที่ทดลองไขว้วัคซีนในอาสาสมัครอายุ > 50 ปี ที่ไม่มีโรคเสี่ยง ศึกษาประชากรทั้งหมดเป็นชาวเอเชียกว่า 10% พบว่าการฉีดวัคซีนของแอสตราแล้วไขว้ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ห่างกัน 4 สัปดาห์ ให้ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงใกล้เคียงกับการฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม ดีกว่าการฉีดไฟเซอร์ตามด้วยแอสตรา และดีกว่าฉีดแอสตรา 2 เข็มมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, mcot)</p> <p>-นายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ส่งตัวแทนยื่นข้อเสนอแนะถึง ผอ.ศบค. 1.จัดฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง/ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดฉีดวัคซีนได้ 2.ให้รพ.ประจำอำเภอ ฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/พื้นที่ที่ประชาชนยังได้รับวัคซีนน้อย 3.ให้รพ.สต. 9,780 แห่ง ร่วมกับอสม. ฉีดวัคซีนพื้นที่รับผิดชอบ 4.เร่งหาวัคซีน/รับรองวัคซีนสำหรับกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ประมาณ 15 ล้านคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ประชุมสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2564</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด, ไทยโพสต์</p> <p>-นพ.ไพศาล ตันคุ้ม เลขาธิการ อย. เผย อย.ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2564 (FDA Health Literacy conference 2021) ผ่านระบบ Virtual Conference ภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนและภาคีเครือข่าย กิจกรรมสำคัญ อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ FDA Knowledge Update เป็นการอภิปรายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความสนใจของสาธารณสุข และ FDA Knowledge Sharing แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่เพื่อค้นหาปัจจัยความสำเร็จและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 1,500 คนต่อวัน</p>	-
<p>เตือนภัยยาเสียวสาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, มติชน, สปริงนิวส์, kapook, mcot, nationtv, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ช่อง 7, pptv)</p> <p>-นายปรีดา อายุ 36 ปี จ.กาฬสินธุ์ โพสต์ภาพและข้อความเตือนวัยรุ่น หลังลูกสาวและเพื่อนสั่งซื้อยาทรามาดอลคนละประมาณ 10 เม็ด ผสมกับน้ำอัดลมแล้วดื่ม ทำให้ลูกสาวมีอาการช็อกเกือบเสียชีวิต ด้าน ผก.สภ.เขาวง เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุวันเดียว ตำรวจล่อซื้อยาดังกล่าว 20 เม็ด จากนายพีรุตม์ ช่างตัดผม ตรวจค้นพบของกลางอีก 90 เม็ด ราคาจำหน่ายเม็ดละ 7 บาท สารภาพเสพเพื่อเพิ่มความเมาและส่งซื้อจากเฟซบุ๊กมาจำหน่ายต่อ เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ค้าต้นทางจากกทม. โดยมีเส้นทางการเงินเป็นหลักฐานสำคัญ</p>	-
<p>ฟ้าทะลายโจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>-คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาหัวข้อ "ฟังให้ชัดกับการเลือกซื้อฟ้าทะลายโจรในสภาวะวิกฤติในประเด็น ราคา คุณภาพ และความปลอดภัย" แนะนำลากยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ เช่น เว็บไซต์ของ อย. ให้ใช้ฟ้าทะลายโจร 180 มก./วัน แบ่งให้ 3 ครั้ง และควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ สำหรับผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ส่วนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญและสนับสนุนเรื่องคุณภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อคุณภาพความปลอดภัยในภาวะวิกฤติ</p>	-